

CHUYỂN HƯỚNG TỔ CHỨC TRONG CÁC NGÀNH THUỘC KHỐI NÔNG NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

Ban nông nghiệp Trung ương đã tiến hành kiểm điểm công tác và lề lối làm việc trong thời gian qua, xác định rõ thêm chức năng nhiệm vụ của mình và kiện toàn tổ chức của Ban, nhằm tăng cường hơn nữa việc giúp Trung ương nghiên cứu đường lối chính sách phát triển nông nghiệp, và kiểm tra việc thực hiện ở các cấp. Trên cơ sở xác định rõ chức trách của mình, Bộ Công nghiệp đã đề ra kế hoạch kiện toàn của tổ chức cho gọn nhẹ và nâng cao hiệu suất công tác của các tổ chức đã có; tiến hành phân cấp cho một số cơ sở; tổ chức các đơn vị mới để đáp ứng với yêu cầu mới, yêu cầu nghiên cứu và chỉ đạo kỹ thuật nông nghiệp. Bộ Nông trường đã tiến hành tổng kết công tác của ngành nông trường, nghiên cứu việc phân cấp quản lý các nông trường cho các địa phương. Bộ Thủy Lợi, sau khi nghiên cứu tình hình nhiệm vụ mới, đã tiến hành phân cấp công tác thiết kế thi công, khai thác một số công trình cho các địa phương. Ngoài ra, các ngành đã chuẩn bị kế hoạch đào tạo cán bộ cho những năm sắp tới, bố trí cán bộ đi chỉ đạo ở các vùng sản xuất, đưa cán bộ về tăng cường cho các địa phương, chuẩn bị nghiên cứu hệ thống tổ chức các ngành nông nghiệp ở các cấp địa phương.

THANH HÓA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VỀ CHUYỂN HƯỚNG TỔ CHỨC.

Vừa qua, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Thanh hóa đã họp hội nghị toàn thể để nghiên cứu nghị quyết của Bộ Chính trị về chuyển hướng tổ chức trong tình hình mới. Công tác chuẩn bị cho hội nghị đã làm khá tốt như: nghiên cứu tình hình bộ máy, thu nhập các ý kiến của các ngành, các cấp... Hội nghị đã thảo luận và ra nghị quyết xác định rõ hơn về vị trí nhiệm vụ của tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới, đề ra yêu cầu, phương hướng và nội dung chuyển hướng tổ chức đối với cấp tỉnh, huyện và cơ sở; chuyển hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt và phân cấp quản lý cán bộ, sửa đổi phương pháp lãnh đạo và tác phong công tác của tỉnh ủy.

SƠN LA SƠ KẾT CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG CHI BỘ, ĐẢNG BỘ "BỐN TỐT"

Để thực hiện nghị quyết của Ban Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" vừa qua, tỉnh ủy Sơn La đã họp hội nghị các bí thư chi bộ toàn tỉnh để sơ kết cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" trong tình hình vừa sản xuất vừa chiến đấu, các đồng chí bí thư và phó bí thư tỉnh ủy đã trực tiếp chỉ đạo cuộc hội nghị. Trong hơn 120 ngày vừa sản xuất vừa chiến đấu, nhiều chi bộ đảng đã trưởng thành mau chóng. Nội dung xây dựng chi bộ "bốn tốt" đã bắt đầu gắn với nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu và cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật ở địa phương. Tất cả các chi bộ xã thuộc huyện Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu đã đăng ký phấn đấu trở thành chi bộ "bốn tốt". Hội nghị đã bàn một số biện pháp để đẩy mạnh cuộc vận động, như phân công cho cấp ủy viên các cấp giúp đỡ các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến hành sơ kết cuộc vận động; củng cố các đoàn thể quần chúng...

HUNG YÊN TIẾN HÀNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ TỔ CHỨC Ở CƠ SỞ VÀ HUYỆN

Ban tổ chức tỉnh ủy Hưng Yên đã mở ba lớp huấn luyện ngắn ngày, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác tổ chức cho 173 cán bộ tổ chức ở cơ sở và huyện, nội dung nhằm làm cho số cán bộ trên nhận rõ về tính chất giai cấp và tính chất tiên phong của Đảng, nắm vững nghị quyết của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt"; nắm vững những vấn đề cần thiết trong công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên.

ĐẢNG BỘ TỔNG CỤC ĐƯỜNG SẮT TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG CHI BỘ VÀ ĐẢNG BỘ CƠ SỞ "BỐN TỐT"

Vừa qua đảng ủy Tổng cục đường sắt đã họp để thảo luận kế hoạch thực hiện chỉ thị 122 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo cuộc

vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt". Sau cuộc họp, đảng ủy đã ra nghị quyết về tăng cường lãnh đạo cuộc vận động theo yêu cầu mới, và tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc vận động đảng ủy đang mở các lớp huấn luyện ngắn ngày bồi dưỡng cho trên 200 bí thư và phó bí thư chi bộ, nhằm bồi dưỡng những vấn đề cơ bản trong nghị quyết của Trung ương về tình hình và nhiệm vụ mới; những vấn đề về công tác tổ chức, xây dựng Đảng như: xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên và công tác kiểm tra của Đảng.

HẢI DƯƠNG BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÁC CẤP

Để phấn đấu đạt 5 tấn thóc một héc ta, trong năm vừa qua, tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức lớp học tập ngắn ngày về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho 123 đồng chí tỉnh ủy viên huyện ủy viên, trưởng phó ban trưởng phó ty, và 360 cán bộ đi tham gia cải tiến quản lý hợp tác xã nông nghiệp lần này. Các huyện ủy cũng đã và đang tổ chức bồi dưỡng cho các bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, bí thư chi bộ, chủ nhiệm hợp tác xã và các đội trưởng sản xuất.